

Tăng tốc sản xuất nhưng không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch

Thời điểm này, khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát, các doanh nghiệp (DN) đang tăng tốc để bảo đảm kịp tiến độ cho các đơn hàng đã ký, song không vì thế mà lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. Các biện pháp bảo đảm an toàn vẫn được duy trì, đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới.



Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng tại Quỳnh Phụ yêu cầu người lao động chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN song Công ty TNHH Giày Victory Việt Nam (thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) là một trong những DN tạo việc làm ổn định cho người lao động (NLD). Hiện tại DN đã nghỉ sản xuất cuối năm. Để bảo đảm các đơn hàng đã ký, ngoài thời gian làm việc 8 giờ theo quy định, DN thỏa thuận với NLD tăng ca 2 tiếng/ngày, qua đó nâng cao thu nhập cho NLD. Đây là một trong những tín hiệu vui để NLD yên tâm lao động sản xuất, thúc đẩy DN phát triển. Ông Lưu Chí Cường, Giám đốc Công ty chia sẻ: Yếu tố quan trọng tạo sự tin tưởng với đối tác trong việc xuất khẩu hàng hóa trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đó là DN vẫn chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, không để hoạt động sản xuất bị ngưng trệ. Các công việc như phun thuốc khử trùng các nhà xưởng, phát khẩu trang y tế, tổ chức đo thân nhiệt cho NLD trước khi vào

làm việc để phòng dịch vẫn được doanh nghiệp duy trì. Tại các nơi làm việc, nhà vệ sinh, khu vực bếp ăn đều được khử trùng, khử khuẩn. Hiện tại, mặc dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát nhưng không vì thế DN chủ quan, lơ là mà vẫn chủ động các biện pháp phòng, chống dịch. "Thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa hè nhưng chúng tôi yêu cầu NLD khi đến làm việc vẫn phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tập trung đông người. Hạn chế đi du lịch ngoài tỉnh đến những vùng có dịch, thường xuyên khai báo y tế. Đối với người nước ngoài làm việc tại Công ty phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong phòng, chống dịch, tuyệt đối không ra khỏi Công ty khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo" - ông Lưu Chí Cường, Giám đốc Công ty cho biết thêm.

Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng tại Quỳnh Phụ là nơi giáp với tỉnh Hải Dương. Rút kinh nghiệm từ trường hợp công nhân nhiễm Covid-19 tại một khu công nghiệp của tỉnh này sau đó đi nhanh chóng lây lan ra cộng đồng và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, ban lãnh đạo Công ty yêu cầu ban chỉ đạo phòng, chống dịch Công ty tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn cho công nhân cũng như tình hình sản xuất, kinh doanh của DN. Ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Trưởng Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng cho biết: Công ty hiện có 5.800 công nhân, mặc dù việc xuất khẩu hàng hóa trong những tháng đầu năm vẫn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song nhà máy vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Trong khi người nhập cảnh trái phép đã được phát hiện tại không ít địa phương. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn lây lan dịch. Để phòng, chống dịch hiệu quả, thời gian tới Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, trong đó thực hiện nghiêm ngặt điệp "5K" của Bộ Y tế. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm "Chống dịch như chống giặc" của Chính phủ.

NGUYỄN CƯỜNG

HTXNN xã Nguyễn Xá hiện là HTXNN duy nhất của huyện Vũ Thư triển khai dịch vụ tín dụng nội bộ, tổng số vốn huy động đạt trên 10 tỷ đồng. Hình thành năm 2012 từ một dự án do Nhật Bản đầu tư, những năm đầu, dịch vụ này ở HTX chưa hoạt động hiệu quả. Từ năm 2015 - 2016, HTX chủ động đổi mới để thu hút thành viên tham gia gửi và vay vốn. Các thủ tục nhận tiền gửi, cho vay, trả lãi suất, thu lãi suất được HTX triển khai đúng quy định của pháp luật, tương tự các ngân hàng, tuy nhiên nông dân không phải đi lại xa để giao dịch nên bà con rất yên tâm, thuận lợi để gửi nguồn tiền nhàn rỗi. Từ nguồn vốn này, hiện HTX có trên 200 hộ thành viên có điều kiện vay nguồn vốn từ 50 - 100 triệu đồng/hộ để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp hoặc cho con em đi xuất khẩu lao động... Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên HTX gửi tiền, vay tiền, dịch vụ tín dụng nội bộ hoạt động hiệu quả, tạo lợi nhuận 80 triệu đồng/năm, góp phần bổ sung nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động nông nghiệp của địa phương.

Ở nhiều địa phương, tình trạng các chủ máy cày bừa, máy gặt hoạt động theo phương thức "mạnh ai người ấy làm" khiến nông dân bị phụ thuộc hoàn toàn vào chủ máy về tiến độ triển khai và giá dịch vụ. Ngược lại, HTXNN xã Nguyễn Xá ký hợp đồng, quản lý, điều hành trực tiếp với từng chủ máy ở các thôn về các khâu dịch vụ làm đất, thu hoạch lúa. HTX ký hợp đồng để 100% chủ máy được vay vốn đầu tư máy móc triển khai dịch vụ, nhận từ chức thu phí dịch vụ từ nông dân và chỉ trả cho chủ máy. "Nhờ có HTXNN xã quản lý, điều hành nên các chủ máy làm đất, gặt rất nề nếp và kịp thời vụ, không có tình trạng tranh chấp nhau hoạt động trên cánh đồng như ở một số địa phương. Đặc biệt, do HTX thống nhất thu giá dịch vụ làm đất, gặt bằng nhau giữa các thôn, các xứ đồng nên ở đây không xảy ra tình trạng chủ máy tự ý nâng giá dịch vụ làm đất ở Nguyễn Xá là 110.000 đồng/sào/vụ,

HTXNN XÃ NGUYỄN XÁ "Bà đỡ" của nông dân

Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, HTXNN xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) đã mở rộng nhiều khâu dịch vụ nhằm tạo thuận lợi và thu hút nông dân gắn bó với đồng ruộng, phát huy tối đa vai trò "bà đỡ" của nông dân trong sản xuất nông nghiệp.

thấp hơn nhiều địa phương khác, chúng tôi phần khởi được hưởng lợi nhờ sự vào cuộc điều hành tích cực của HTXNN xã" - bà Nguyễn Thị Thủy, thôn Ngô Xá, xã Nguyễn Xá chia sẻ. Xã Nguyễn Xá hiện có trên 343ha đất nông nghiệp, trong đó đất hai lúa chiếm 82% diện tích. HTXNN xã hiện thu hút 1.864 hộ thành viên, đạt 88,3% tổng số hộ dân. Ông Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc HTX cho biết: Trong bối cảnh nhiều khó khăn tác động đến sản xuất nông nghiệp, để phát huy vai trò là "bà đỡ" cho nông dân HTX phải thực sự đổi mới, trách nhiệm, đi trước và đi cùng nông dân trong mỗi phong trào thi đua sản xuất. Nếu chỉ đứng lại ở các dịch vụ nông nghiệp bắt buộc thì chỉ đáp ứng được một phần nhỏ yêu cầu phục vụ sản xuất của nông dân, vì vậy, HTX phải mở rộng thêm các dịch vụ nông nghiệp gắn với nhu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của

bà con. Với tinh thần đó, ngoài triển khai 3 dịch vụ bắt buộc là thủy nông, bảo vệ thực vật và khoa học kỹ thuật, những năm gần đây, HTXNN xã triển khai thêm 3 dịch vụ: làm đất, cung ứng vật tư và tín dụng nội bộ. Đối với dịch vụ làm đất, thu hoạch lúa, HTX cung cấp dịch vụ ở 100% diện tích (gần 530ha/năm), cung ứng 30 - 40% lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong tổng số lượng vật tư nông nghiệp mà bà con sử dụng, góp phần bảo đảm chất lượng giá cả, bình ổn giá vật tư nông nghiệp, tạo được sự hài lòng của nông dân với dịch vụ. Dịch vụ tín dụng nội bộ của HTX hiện thu hút trên 600 lượt hộ thành viên giao dịch, hoạt động kinh doanh dịch vụ hiệu quả và ngày càng tạo được uy tín với nông dân. Dịch vụ kho lạnh, bảo quản sản phẩm của HTX mỗi năm bảo quản hàng chục tấn khoai tây giống giúp bà con bảo đảm nguồn giống khoai tây sản xuất vụ đông.

Tùy nhu cầu của nông dân, HTXNN xã Nguyễn Xá còn thu mua, tiêu thụ 5 - 10 tấn khoai tây giống/vụ nhằm ổn định nguồn giống và giá cả. Những thay đổi tích cực của HTXNN xã Nguyễn Xá tạo sức hút để thành viên vượt khó, tích cực thi đua sản xuất, duy trì trồng 10 - 16ha khoai tây/vụ xuân, cho hiệu quả kinh tế bình quân 4 - 5 triệu đồng/sào, nổi bật ở vụ xuân năm 2021, nông dân thu về từ 6 - 8 triệu đồng/sào khoai tây xuân. Giao cấy lúa năng suất ổn định bình quân 59 tạ/ha/năm, cây màu (vụ xuân, vụ hè, vụ đông) đạt 100ha/năm, cây lúa và cây màu mang lại tổng giá trị gần 35 tỷ đồng/năm góp phần tích cực nâng cao thu nhập và đời sống cho nông dân. Không chỉ phát huy vai trò quản lý, điều hành, HTXNN xã Nguyễn Xá còn được ví là "bà đỡ" của nông dân trong các hoạt động phát triển sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

QUYNH LƯU



HTXNN xã Nguyễn Xá thực hiện dịch vụ bao tiêu và bảo quản sản phẩm khoai tây giống vụ xuân cho nông dân.

Phát triển lò sấy lúa - nhu cầu tất yếu

Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất sản xuất quy mô lớn đòi hỏi phải cơ giới hóa đồng bộ các khâu sản xuất. Việc đầu tư, trang bị lò sấy lúa đang phát triển ở nhiều nơi là nhu cầu tất yếu, qua đó từng bước hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp theo hướng chủ động và bền vững.

Từ năm 2019, anh Đặng Tất Tuấn, xã Phú Châu (Đông Hưng) thuê, mượn ruộng của người dân trong xã để gieo cấy với diện tích 35 mẫu. Không chỉ trang bị máy làm đất, máy cấy, máy gặt, anh Tuấn còn tự sản xuất dần gieo mạ tự động, lắp đặt lò sấy lúa để phục vụ cho gia đình và người dân quanh vùng. Anh Tuấn chia sẻ: Trước đây tôi chỉ cấy 5 mẫu ruộng. Diện tích tuy không lớn nhưng đến vụ thu hoạch, thóc lúa phơi kín các trục đường bê tông nội đồng, rất vất vả trong khâu phơi, bảo quản sau thu hoạch. Do phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên chất lượng hạt gạo sau sơ chế bị ảnh hưởng, thương lái ép giá. Thấy ruộng bỏ hoang ngày càng tăng, tôi quyết định mở rộng quy mô sản xuất đồng thời đầu tư trang bị lò sấy vừa sấy thóc của gia đình vừa sấy thuê cho bà con. Với công suất 10 - 20 tấn/mẻ, mỗi



Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất sản xuất quy mô lớn đòi hỏi phải cơ giới hóa đồng bộ các khâu sản xuất.

vụ tôi sấy khoảng 200 tấn, trong đó 70% sấy thuê cho người dân hoặc thương lái thu mua thóc quanh vùng. Để sấy một mẻ lúa mất từ 15 - 18 tiếng, với giá

500.000 đồng/tấn hoặc quy đổi 100kg thóc tươi lấy 75kg thóc khô cùng loại. Dù mỗi vụ, lò "nồi lửa" từ 20 - 25 ngày nhưng chỉ sau 1 - 2 vụ là tôi thu hồi được

vốn. Đây là lò sấy được xây bằng những vật liệu rẻ tiền, sẵn có với nguyên tắc hoạt động đơn giản, đốt bằng than, trấu và thổi khí cưỡng bức bằng quạt điện,

lúa được sấy khô bằng gió, hơi nóng; tổng đầu tư một lò sấy trên dưới 100 triệu đồng tùy công suất. Không chỉ thường lái mà người dân cấy với diện tích nhỏ cũng rất "chuộng" sấy lúa bằng lò bởi không phải "trông mưa, trông nắng" lại rất nhanh, gọn.

Với ông Đỗ Văn Dân, xã Vũ Quý (Kiến Xương), trang bị lò sấy lúa không chỉ giúp chủ động trong sản xuất mà còn hướng tới nâng cao chất lượng lúa gạo. Nhờ chủ động được khâu chế biến, thóc thương phẩm của ông luôn bảo đảm chất lượng, được doanh nghiệp tin nhiệm, tiêu thụ tốt, hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Ông Dân cho biết: Hầu hết các loại nông sản đều được nông dân phơi trực tiếp dưới nắng. Khi đưa lúa vào máy xay xát dễ bị nứt vỡ, cho loại gạo tới 25% tấm, thành phẩm chất lượng không bảo đảm nên giá bán không cao. Đặc biệt, khi thời tiết mưa to kéo dài, lại đúng vào thời kỳ thu hoạch (nhất là ở vụ lúa mùa) thường gây ngập nước khiến thóc hay bị lên men, mọc mầm chỉ có thể sử dụng làm thức ăn cho gia súc. Ngoài sự tổn thất về sản lượng, nông sản còn bị sụt giảm đáng kể về chất lượng, gạo bị biến màu, giảm chất dinh dưỡng do không được làm khô kịp thời và đúng quy trình. So

với phương pháp phơi tự nhiên truyền thống, việc đầu tư công nghệ sấy giúp nông dân chủ động trong thu hoạch, không lệ thuộc vào thời tiết; vận hành máy và kỹ thuật sấy không cần tay nghề cao nên dễ sử dụng. Do được sấy liên tục với nhiệt độ ổn định nên chất lượng, màu sắc gạo tốt hơn; tỷ lệ tấm giảm; độ ẩm hạt thóc đều, bảo quản được lâu hơn nên giá thu mua cũng cao hơn so với thóc phơi truyền thống. Với những hiệu quả ấy, không chỉ các công ty, doanh nghiệp sản xuất, chế biến lúa gạo lớn mà các cá nhân tích tụ ruộng đất sản xuất quy mô lớn đã và đang đầu tư lò sấy lúa nhằm nâng cao giá trị, tính cạnh tranh cho nông sản, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Hiện nay, những cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh ngày càng được mở rộng với hệ thống nội đồng ngày càng hoàn chỉnh, bảo đảm cho các loại máy móc nông nghiệp hoạt động dễ dàng nên khâu phơi sấy lúa trong thời gian tới sẽ không gặp khó khăn. Tuy nhiên, tới đây cần có thêm các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, hiệu quả, đặc biệt là khâu phơi sấy nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất theo chủ trương của tỉnh đã đề ra.

LƯU NGÂN

Chăm sóc gia cầm trong giai đoạn chuyển mùa xuân hè

Thời tiết giao mùa xuân hè có ẩm độ cao, nhiệt độ giao động từ 22 - 27°C, là điều kiện thuận lợi cho vi rút cúm gia cầm phát sinh, lây lan và gây bệnh cho đàn gia cầm.



Ảnh minh họa

Đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm do có thể mắc trên mọi loại gia cầm ở nhiều lứa tuổi, lây lan nhanh, tỷ lệ gia cầm ốm và chết cao có thể lên tới 100%, có thể lây sang người. Khi mắc bệnh gia cầm có biểu hiện sốt cao, ủ rũ, ho khạc, chảy nước mắt nước mũi, mào tím tái, xuất huyết dưới da đặc biệt là da chân, tiêu chảy nặng, có biểu hiện thần kinh... Để phòng bệnh người chăn nuôi cần lưu ý: - Chỉ chọn mua con giống ở những cơ sở giống được cấp phép, an toàn dịch bệnh, có uy tín, con giống khỏe mạnh và có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y. - Thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc thường xuyên chuồng trại, tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm cho đàn gia cầm khi được 15 ngày tuổi, sau đó cứ 4 tháng tiêm nhắc lại một lần. - Thường xuyên theo dõi đàn gia cầm, nếu có biểu hiện nghi của bệnh cúm cần báo ngay cho cơ quan thú y và làm theo hướng dẫn, tuyệt đối không được tự điều trị bệnh, không được bán chày.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH